

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๑๑๑



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด - 19</p> <p>ขอให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้พลเมืองเชียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒) งาน MID YEAR SALE @ CHIANG MAI ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๓. ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่</p>
๓	<p>การเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๔๐ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามมาตรการ School Isolation และแนะนำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่</p>
๔	<p>การเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย/สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน แบบ on site จำนวน ๑๓ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยปฏิบัติตามมาตรการ School Isolation และแนะนำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	<p>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕	<p>การขออนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน</p> <p>๑) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ทำหนังสือแจ้งเน้นย้ำอำเภอทุกอำเภอให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ อำเภอที่จะขออนุญาตเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันให้นำเสนอด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Zoom ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แบบ On site</p> <p>๒) ขอให้ ศปก.จังหวัดเชียงใหม่ ศปก.อำเภอ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปก.เทศบาลเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๓. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ศปก.เทศบาลเมืองทุกแห่ง</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕